

***** ความจริงหลังแต่งงาน *****

นำเสนอเมื่อ : 1 มิ.ย. 2552

ความจริงหลังแต่งงาน คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า

กิจกรรม	คู่รักที่เพิ่งรักกัน	ที่อยู่กันมาได้สักพักหรือนานมาแล้ว
นั่งดูทีวีรายการซูเปอร์โมเดลเดินแฟชั่น	ฝ่ายชายบอกฝ่ายหญิง ถ้านั่งใส่ชุดนั้นคงสวยกว่านางแบบอีก	ต่างฝ่ายต่างไม่พูดอะไรฝ่ายหญิงคิดอยากได้ชุดมาใส่ ส่วนฝ่ายชายภาวนาอยากได้คนใส่มาสวมแทนที่ฝ่ายหญิง
ไปจ่ายตลาดซูเปอร์มาร์เก็ต	ฝ่ายชายถือตะกร้าเดินตามฝ่ายหญิง และชี้ชวนใหญ่โตในดูนี่อย่างไม่รู้เบื่อ	ฝ่ายชายนั่งอยู่ที่รถ และแถมยังกำชับว่าให้ซื้อเร็วๆ และอย่าลืมซื้อนู่นนี่มาให้ด้วย
ไปดูภาพยนตร์	ต่างฝ่ายต่างชวนกันดูหนังเรื่องโน่นเรื่องนี่อยู่ตลอด	ไม่ได้ดูด้วยกันนานแล้ว
เพศสัมพันธ์	แค่ถูกตัวกันนิดเดียว ก็วูบวาบแล้ว	ขนาดแก่ผ้าเดินชนกันก็ยังไม่รู้สึกอะไร
ลูก	ผมอยากมีลูกกับคุณ น่องอยากมีลูกกับพี่	มันลูกฉันคนเดียวเหอ หัดดูแลมันบ้างซี
กินข้าว	กินไปดูหน้ากันไปอย่างอ่อยหวานชื่น	กมหน้ากมตากินไปให้เสร็จๆ
ไปเที่ยวกลางคืน	ฝ่ายชายยืนยันให้ฝ่ายหญิงไปด้วย เพราะเพื่อนๆ อยากรู้จัก	ฝ่ายชายยืนยันว่า อย่าไปเลย เพราะเพื่อนๆ จะคุยคุ้ยกัน
การเงิน	ใช้กระเป๋าหมุนำรักใบเดียวกัน	ฝ่ายชายใจกว้าง (กับคนนอกบ้าน) ส่วนฝ่ายหญิงก็ขยันหาเงิน (จากกระเป๋าตังค์)
แต่งงาน	อยากแต่งเร็วๆ เห็นสวรรค์อยู่รำไร	นรกมีจริง !
ไปเที่ยวต่างจังหวัด	คิดหาทางตลอดเวลา	คิดหาทางเหมือนกัน แต่ต่างคนต่างไป
ไปทำงานต่างจังหวัด	ไม่อยากไปเลย	ถึงนายไม่สั่ง ก็จะไปหาทางไป
อันนิมิต	เราต้องไปทุกปี (นะ)	มูนแมนอะไร ไม่รู้จัก (โวย)
ดนตรี	ทำไมชอบเพลงและศิลปินคนเดียวกันเลย	คุณชอบมันไปได้ยังไง ไม่เห็นได้เรื่อง
กีฬา	หาทางเล่นด้วยกัน	ถ้าต้องเล่นด้วยกัน ไม่เล่นเสียดีกว่า
อาบน้ำ	อาบน้ำด้วยกันนะ จะได้ผลัดกันถูหลังให้	อย่าเลย เสียเวลา อาบเองสะอาดกว่า
ตา	มองอะไรก็สวยไปหมด	มองอะไรก็มืดมนไปหมด
หู	ฟังอะไรก็ให้คล้ายเสียงนกในดิงเกล	ฟังเสียงมันที่ไร แน่นหนาออกทุกที
คอ	หมายถึงชอก มีไว้จูบ	หมายถึงก้าน มีไว้เตะ
จมูก	เอาไว้ใช้หอมกัน	เอาไว้ใช้พิสูจน์กลิ่นน้ำหอมแปลกปลอม
ปาก	เอาไว้จูบกัน	เอาไว้จวกกัน
ที่นอน	เอาไว้เล่นกายกรรมด้วยกัน	ใช้นอนจริงๆ (ต่างคนต่างนอน)
บ้าน	คือวิมานของเรา	คือวิมานของตุ (เวลามันไม่อยู่)
ลิ้มของ	กุลิกูจจะช่วยหา	แค่นี้ทำไมต้องลิ้ม (เรื่องของเธอ)
ของโปรด	ประเคนให้กันสม่ำเสมอ	เคยซื้อให้ ก็ไม่เห็นตื่นตื่น เลยไม่ซื้อแล้ว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์	เจ้าประคุณ ขอให้สมรักด้วยเถิด	ถ้าให้มันตายไปวันนี้พรุ่งนี้ จะเอาหัวหมูก็หัวก็ยอม
ซึ้นก	ขนาดบอกว่าไม่ ยังเชื่อ	นกมันก็คือนก แล้วทำไม
หน้าตมผัก	ยังสามารถบอกว่าหวาน	ไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรกินแล้วหรือไง
ไม่อาบหน้า	ยังบอกว่าหอมตามธรรมชาติ	ขนาดอาบแล้ว (+ใส่หน้าหอมด้วย) ยังไม่อยากเข้าใกล้
วันเกิด	เตรียมหาของฉลองล่วงหน้าเป็นเดือน	ฟ้าให้ข้าเกิด ทำให้ไม่ต้องให้มันมาเกิดด้วย
แก	แกแคะไทรก็จะรักเสมอ	(อี/ไอ) แกเอ๊ย
ก่อนนอน	กอดกันกลมมดึก	ไหว้พระสวดมนต์ทำใจ
ตื่นนอน	อยากเห็นหน้าเธอ	ผวาทุกเช้า เมื่อหันมาเจอ
เจ็บป่วย	เธอเจ็บ ฉันก็เจ็บด้วย	แต่นี้ ไม่เห็นเป็นไร ไปเอาพาราเซตามินซะ แล้วอย่ารูนวาย
วันตาย	เราจะตายด้วยกัน	แกก่อน ฉันทีหลัง
หมอดู	ดวงเราสมพงษ์กันใช่ไหม ?	ไอ้หมอดูอย่า ! อย่าให้เจออีกนะ

ชาติก่อน	เราคงเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆ	ตุงทำกรรมมากแน่ๆ
ชาติหน้า	ชาติหน้ามีจริงขอให้เนื้อคู่กันอีก	ชาติหน้ามีจริงขออย่าได้เจอกันอีกเลย

>>ไม่ใช่ประสบการณ์ชีวิตตนเองนะคร้าบ อย่าเข้าใจผิด <<

ได้มาจาก <http://www.jengsud.com/> ครับผม!!!

(ยังงให้คิดถึงวันวานยังหวานอยู่ ตอนจิบกัน รักกันใหม่ๆ
วันขึ้นคืนสุขที่ผ่านมามากๆนะคร้าบ)